

Maaari bang baguhin ng tao ang relihiyon ng kanyang mga magulang at ninuno?

Ang tao ay may karapatang maghanap ng kaalaman at pag-aralan ang uniberso. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isipan upang gamitin at hindi ipagwalang-bahala. Ang sinumang sumusunod sa relihiyon ng kanyang mga magulang nang hindi ginagamit ang kanyang isipan at walang pagsusuri sa relihiyong iyon, ay tiyak na nagiging mapang-abuso sa kanyang sarili, hindi pinahahalagahan ang mahalagang biyaya ng Diyos, na siya ay pag-iisip.

Maraming mga Muslim ang lumaki sa mga pook na sumasamba sa Diyos ngunit nag-aatheismo, at may mga lumaki sa mga pook ng pagano o Kristiyanismo na naniniwala sa Trinidad, ngunit tinanggihan ang ideyang iyon at nagsabi ng “Walang diyos kundi ang Allah [Diyos].”

Ang sumusunod na simbolikong kwento ay nagpapaliwanag sa puntong ito. Isang asawa ang nagluto ng isda para sa kanyang asawa ngunit putol ang ulo at buntot bago lutuin. Nang tanungin ng asawa ang kanyang asawa kung bakit niya pinutol ang ulo at buntot, sumagot siya na ang kanyang ina ay ginagawa ito sa ganitong paraan. Nang tanungin ng asawa ang ina, sumagot siya na ang kanyang ina ang gumagawa nito sa ganitong paraan. Nang tanungin ng asawa ang lola, sinabi ng lola na noong panahon niya ang lutuan ay maliit kaya't kinakailangang putulin ang ulo at buntot upang magkasya ang isda sa lutuan.

Maraming mga nakaraang kaganapan sa mga nakaraang panahon ay mayroong mga dahilan na kaugnay sa kanilang panahon, at maaaring ang kwento ay nagpapakita ng ganito, at ang katotohanan ay isang pangkaraniwang pagkakamali ang manirahan sa isang panahon na hindi natin panahon at sundin ang mga gawi ng iba nang hindi iniisip o nagtatanong sa kabila ng pagbabago ng mga kalagayan at panahon.

“...Tunay na ang Diyos ay hindi nagbabago ng kalagayan ng isang tao hangga't hindi nila binabago ang kanilang sarili...” [329] (Ar-Ra'd:11).

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/126/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/126/>

Saturday 18th of January 2025 03:26:45 PM